

สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โทร.0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320

<http://pr.moph.go.th/iprg/>



กระทรวงสาธารณสุข



@pr_moph



moph channel



clubhealthch



mophpr

สื่อ	ประเด็นข่าว
นสพ.ทุกฉบับ ที่วิทุกช่อง	<p>โรคชิก้า</p> <p>-เสนอข่าว นพ.อำนาจ กาจันะ อธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมด้วยนพ.ประเสริฐ ทองเจริญ ผู้เชี่ยวชาญด้านไวรัสวิทยา แถลงข่าวภายหลังองค์การอนามัยโลกประกาศ "ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ" ว่า สธ. ได้ออกประกาศโรคติดเชื้อไวรัสชิก้าเป็นโรคติดต่อที่ต้องแจ้งความตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2523 เพื่อให้ควบคุมโรคได้เต็มที่ โดยเน้นเฝ้าระวังหญิงตั้งครรภ์ ผู้ที่มีไข้ ผื่น ทารกศีรษะเล็ก และผู้ที่มีอาการปลายประสาทอักเสบ อย่างไรก็ตาม ขอให้อย่าตื่นตระหนก เนื่องจากสามารถหายได้เป็นปกติ</p> <p>ด้าน นพ.ธนรักษ์ แถลงว่า ผู้ป่วยไวรัสชิก้า อาการไม่ได้อันตรายมาก เพราะปกติจะหายเองได้ภายใน 7 วัน ส่วนที่องค์การอนามัยโลกต้องออกมาประกาศว่าเป็นภาวะฉุกเฉิน เพราะเด็กที่คลอดออกมามีความพิการทางสมอง จึงต้องออกประกาศดังกล่าว โดยกำชับให้มีการดูแลหญิงตั้งครรภ์เป็นพิเศษ</p> <p>ขณะที่ ศ.เกียรติคุณ นพ.ประเสริฐ แถลงว่า ได้มีการประสานไปยังราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย ให้เฝ้าระวังทารกแรกเกิดที่มีศีรษะเล็กกว่า สัมพันธ์กับเชื้อชิก้าหรือไม่ เพราะที่ผ่านมาไม่ทราบข้อมูลเหล่านี้ และยังประสานไปยังราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ในการเฝ้าระวังผู้ป่วยที่มีอาการปลายประสาทอักเสบว่ามาด้วยสาเหตุอะไรด้วย เพื่อให้ข้อมูลรอบด้าน ทั้งนี้ ไม่สามารถตรวจหาเชื้อในทารกได้ เนื่องจากแอนติบอดีจะเหมือนกับไข้แดงก็ และใช้สมองอักเสบ จะต้องเจาะน้ำค้ำจิงจะตรวจได้</p> <p>ด้าน พล.อ.ต.สันติ ศรีเสริมโภค ผอ.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช กล่าวถึงกระแสข่าวกรณี พบ ผู้ป่วยโรคชิก้ารายที่ 2 ของประเทศไทย ว่า ไม่ใช่ผู้ป่วยรายแรกของประเทศไทย แต่เป็นผู้ป่วยรายแรกของโรงพยาบาลภูมิพล เป็นชายไทย อายุประมาณ 20 กว่าปี เข้ารับการรักษาเมื่อวันที่ 24 ม.ค. ด้วยอาการไข้ มีผื่น ตาแดง เมื่อยตามเนื้อตัว จากการตรวจสอบยืนยันว่า เป็นชิก้า ซึ่งให้การรักษากันผู้ป่วยอาการดีขึ้น และออกจากโรงพยาบาลแล้ว ไม่ถือว่าผู้ป่วยรายนี้เป็นพาหะ</p>
ข่าวสด new)108 สำนักข่าวไทย กรมประชาสัมพันธ์	<p>-เสนอข่าว นพ.ธงชัย กิริติหัยากร รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ชี้แจงแนวทางการวินิจฉัยโรค การเฝ้าระวัง และการส่งต่อผู้ป่วยโรคเมอร์สและชิก้า แก่โรงพยาบาลเอกชน คลินิกในกรุงเทพฯและปริมณฑล พร้อมกำชับว่า หากสถานพยาบาลละเลย จะมีความผิด ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2523 และพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.2541</p>
มติชน	<p>สถานการณ์ต่างประเทศ</p> <p>-เสนอข่าว องค์การควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐ (ซีดีซี) ประกาศเพิ่มรายชื่อประเทศที่มีนักท่องเที่ยวมีความเสี่ยงติดเชื้อชิก้าเพิ่ม 4 ประเทศ ได้แก่ อเมริกานิวซามัว, คอสตาริกา, คูราเซา และนิการากัว ทำให้ยอดรวมประเทศเสี่ยงภัยอยู่ที่ 32 ประเทศ</p>
ข่าวสด	<p>-เสนอข่าว ขณะที่สถานการณ์ในประเทศอื่น ๆ ในทวีปอเมริกาใต้ ประเทศโคลัมเบียพบผู้ติดเชื้อไวรัสชิก้าแล้วมากกว่า 20,000 ราย ในจำนวนนี้เป็นหญิงตั้งครรภ์ถึง 2,100 คน ขณะเดียวกันพบว่าผู้ติดเชื้อไวรัสชิก้าจำนวนมากมีอาการ กิลแลง-บาร์เร ซึ่งเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองอย่างหนึ่งซึ่งเกิดกับระบบประสาทส่วนปลายอีกด้วย</p> <p>ด้านปานามาพบผู้ติดเชื้อประมาณ 50 คน ขณะที่ฮอนดูรัสประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วประเทศหลังพบผู้ติดเชื้อไวรัสชิก้าแล้ว 3,649 คน</p>
โพสต์ทูเดย์	<p>- รอยเตอร์ส รายงานว่า ประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เตรียมพร้อมรับมือการแพร่ระบาดของไวรัสชิก้าแล้ว มาเลเซีย ระบุว่า ไวรัสดังกล่าวอาจแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วในพื้นที่เขตร้อนชื้น หากมีตรวจพบว่าชาวมาเลเซียหรือนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าประเทศติดเชื้อดังกล่าว ไทย ประกาศพบผู้ติดเชื้อไวรัสชิก้า 1 คน ในปีนี้ แต่ไม่ใช่รายแรกของประเทศ ซึ่งได้รับการรักษาหายแล้ว ด้านทางการไต้หวันรายงานพบผู้ติดเชื้อ 1 คนซึ่งเป็นชายสัญชาติไทย สิงคโปร์ยังไม่พบผู้ติดเชื้อไวรัสชิก้า แต่ทางการระบุว่า มีความเสี่ยงสูงว่าจะมีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วหากพบผู้ติดเชื้อในประเทศ ออสเตรเลีย ระบุว่า ยังไม่พบการติดเชื้อไวรัสชิก้าในประเทศ นิวซีแลนด์ พบชาย 1 คน ที่มีอาการคล้ายผู้ติดเชื้อไวรัสชิก้า โดยในปีนี้พบผู้ติดเชื้อแล้ว 9 คน</p> <p>- ด้านซาโนฟิ ปาสเตอร์ ผู้ผลิตวัคซีนป้องกันโรคในฝรั่งเศส ประกาศจะทำการวิจัยและพัฒนาวัคซีนป้องกันไวรัสชิก้า ขณะที่ทางการญี่ปุ่นเตรียมค้นคว้าวัคซีนป้องกัน และให้ความรู้ประชาชน เพื่อรับมือไวรัสชิก้า</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>มติชน</p> <p>ข่าวสด</p>	<p>-เสนอข่าว นพ. อาเมช อัดตัลยา ผู้เชี่ยวชาญด้านโรกระบาดจากศูนย์การแพทย์เพื่อความมั่นคงด้านสุขภาพ มหาวิทยาลัยพิตสเบิร์ก รัฐเพนซิลเวเนีย สหรัฐอเมริกา เชื่อว่าหนึ่งในวิธีการที่ดีที่สุดในการต่อสู้กับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสซิกา ก็คือการเร่งมือพัฒนาวัคซีน โดยเปรียบเทียบพันธุกรรมของซิกาไวรัสแอฟริกาและเอเชียกับสายพันธุ์ที่กำลังระบาดอยู่ในอเมริกากลางและใต้</p> <p>-เสนอข่าว โรมัส บัก ประธานคณะกรรมการโอลิมปิกสากล หรือไอโอซี มั่นใจว่าสถานการณ์ของเชื้อไวรัสซิกา จะไม่ส่งผลกระทบต่อมหกรรมกีฬาโอลิมปิก 2016 ที่นครริโอ เดอ จาเนโร ของบราซิลจะเป็นเจ้าภาพ ที่เปิดฉากตั้งแต่วันที่ 5 ส.ค.</p> <p>-ด้านรัฐบาลบราซิล ประกาศเตือนหญิงตั้งครรภ์ให้หลีกเลี่ยงการเข้าร่วมมหกรรมกีฬาโอลิมปิก 2016</p> <p>-บีบีซีรายงานว่า สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อในทวีปอเมริกาใต้ที่ปรากฏแล้วใน 23 ประเทศ โดยมีแนวโน้มจะลามเข้าสหรัฐอเมริกา ทำให้ประเทศในทวีปเอเชียต้องตื่นตัวและเฝ้าระวังอย่างจริงจัง โดยเฉพาะในอินเดีย ประเทศที่มีประชากรสูงถึง 1,300 ล้านคน และมีประวัติการแพร่ของเชื้อซิกามาแล้ว จึงเสี่ยงต่อการระบาดครั้งใหญ่</p>
<p>กรมประชาสัมพันธ์</p> <p>ไอเอ็นเอ็น ช่อง สทท.</p>	<p>โรคเมอร์ส</p> <p>-เสนอข่าว นายแพทย์อำนาจ กาจันะ อธิบดีกรมควบคุมโรค เผย อาการผู้ป่วยโรคเมอร์สที่รักษาตัวในไทยขณะนี้ดีขึ้น ไม่มีไข้ ส่วนผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย ที่อยู่ในสถานที่ที่เตรียมไว้รองรับสังเกตอาการ 26 คน ทุกคนสบายดี</p>
<p>คมชัดลึก</p>	<p>โรคมือเท้าปาก</p> <p>-เสนอข่าว นายอดิพันธ์ ปากบารา เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) กล่าวว่าตามที่มีรายงานว่าโรงเรียนนานาชาติบางแห่งมีนักเรียนป่วยโรคมือเท้าปากนั้น ขณะนี้ สช.ยังไม่ได้รับรายงานข้อมูลว่าเป็นโรงเรียนใด แต่มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ไปดำเนินการตรวจสอบแล้ว ทั้งนี้ กรณีที่พบว่ามึนักเรียนป่วยและถ้าป่วยโรคที่ติดต่อก็คือเป็นอำนาจของผู้อำนวยการโรงเรียนพิจารณาประกาศหยุดเรียนได้</p>
<p>เดลินิวส์</p>	<p>โรคไข้เลือดออก</p> <p>- เสนอข่าว ชุมชนประชาอุทิศนครพิชญ์โลก ได้เร่งจัดโครงการณรงค์ป้องกันเชื้อไข้เลือดออก โดยให้เจ้าหน้าที่ออกให้ความรู้กับชาวบ้าน ทำความสะอาดชุมชนโดยรอบ และจัดชุดเคลื่อนที่เร็วฉีดพ่นยากำจัดยุง หลังพบว่าชุมชนมีผู้ป่วยและมีผู้เสียชีวิตแล้ว 1 ราย สำหรับยอดผู้ป่วยไข้เลือดออกใน จ.พิชญ์โลก มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดในเดือน ม.ค. ที่ผ่านมา พบผู้เสียชีวิตด้วยโรคไข้เลือดออกแล้ว 2 ราย เบื้องต้นทางสสจ.พิชญ์โลก ได้ออกเตือนพี่น้องประชาชนให้ช่วยกันทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย นอนกางมุ้ง หากป่วยให้รีบพบแพทย์</p>
<p>ไทยโพสต์,มติชน</p>	<p>ปลดล็องบ สสส.</p> <p>-เสนอข่าว นายคำรณ ชูเดชา ผู้ประสานงานขบวนการสร้างเสริมสุขภาพภาคประชาชนพร้อมด้วยเครือข่ายฯ เข้ายื่นจดหมายเปิดผนึกถึง ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. เพื่อทวงถามความคืบหน้าโครงการที่ภาคประชาชนขอรับงบประมาณสนับสนุนจาก สสส. มากกว่า 500 โครงการ ซึ่งบางส่วนผ่านการพิจารณาจาก คตร.แล้ว แต่ยังไม่ผ่านการพิจารณาจาก สธ. ทั้งนี้ เครือข่ายได้ร่วมกันทำกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ชุด "หยุดลอยแพโครงการประชาชน หยุดตองงานเพื่อสังคม"</p> <p>เครือข่ายขอแสดงจุดยืนและมีข้อเรียกร้องต่อ สธ.ดังนี้ 1.ขอให้ชี้แจงต่อ สาธารณะถึงความคืบหน้าโครงการที่ขอรับทุนสนับสนุนจาก สสส. 2.ขอให้ชี้แจงต่อสาธารณะกรณีการแก้ไขกฎระเบียบของกองทุน สสส. ซึ่งทั้ง 26 ข้อ ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการกองทุน สสส.แล้ว แต่ทราบว่า สธ.ยังต้องการแก้ไขเพิ่มเติมอีก และ 3.ขอให้ รมว.สธ. และผู้บริหารกระทรวง ซึ่งเป็นหนึ่งในกรรมการกองทุนฯ เร่งคลี่คลายปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นกับ สสส.โดยเร็ว</p> <p>เร็ว ๆ นี้เครือข่ายจะยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีเพื่อนำเรียนถึงปัญหาและอุปสรรคที่ทำให้ดำริของนายกฯ ในการคืนสภาพงาน สสส.ให้เข้าสู่ภาวะปกติ ยังไม่เป็นจริง</p>
<p>ช่อง 3,9 สทท.</p> <p>แนวหน้า ,สยามดารา</p>	<p>วันมะเร็งโลก</p> <p>-เสนอข่าว ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. นำคณะเข้าพบ นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี เพื่อรณรงค์ต้านภัยมะเร็ง เนื่องในวันมะเร็งโลก ซึ่งตรงกับวันที่ 4 กุมภาพันธ์ของทุกปี</p> <p>-สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ นำทีมศิลปินแกรมมี่ ได้แก่ "บี้" สุกฤษฎี วิเศษแก้ว และ "เบน" เรวัญนันท์ ทาเกิด เข้าพบ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี เชิญชวนชาวไทยร่วมแรงร่วมใจ</p> <p>ต้านภัยมะเร็งตลอดปี 2559 โดยในปีนี้ได้กำหนดประเด็นการรณรงค์คือ We can. I can." เพื่อ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>แนวหน้า กรมประชาสัมพันธ์</p>	<p>กระตุ้นเตือนให้ประชาชนรู้ถึงแนวทางการป้องกันและเตรียมรับมือกับโรคมะเร็ง โดยให้ใช้ฉนวนรณรงค์อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปี 2559-2561 เพื่อลดผลกระทบที่เกิดจากโรคมะเร็งทั้งต่อบุคคล ครอบครัว และสังคม โดยสะท้อนให้เห็นถึงสิ่งที่เราสามารถทำได้และเลือกที่จะทำเพื่อต่อสู้กับโรคมะเร็ง</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมควบคุมโรค เผยโรคมะเร็งเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญ องค์การอนามัยโลกได้กำหนดวันที่ 4 กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็นวันมะเร็งโลก โดยปี 59 ใช้หัวข้อ We can.I can (เราทำได้ฉันก็ทำได้) จากสถิติ พบว่าโรคมะเร็งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 พบว่าคนไทยเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งประมาณ 60,000 คนต่อปีหรือเฉลี่ยชั่วโมงละเกือบ 7 ราย และสาเหตุการเสียชีวิตรองลงมา คืออุบัติเหตุ โรคหัวใจ และการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงต่อโรคมะเร็ง คือ การเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ให้ครบ 5 หมู่ ไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มสุรา หลีกเลี่ยงอาหารเนื้อสัตว์รมควัน ปิ้ง ย่าง ทอดจนไหม้เกรียม อาหารที่มีเชื้อราขึ้น อาหารที่ใส่ดินประสิว และไนโตรท์ เช่น ปลาจ่อม ปลาจุ่ม ปลาส้ม ฯลฯ อาหารสุกๆ ดิบๆ เลี่ยงการรับมลพิษจากรถยนต์ โรงงานอุตสาหกรรม หลีกเลี่ยงการได้รับแสงแดดมากเกินไป ลดความเครียด ออกกำลังกายสม่ำเสมอ</p>
<p>เดลินิวส์ เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์</p>	<p>อย.สอบร้านขายซูชิ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม รองเลขาธิการ อย. เปิดเผยว่า ได้ประสานให้สาธารณสุขจังหวัดลงพื้นที่ตรวจสอบความปลอดภัยของอาหาร โดยเฉพาะในกลุ่มชาซิมิ ซูชิ หลังจากสำนักงานกอนามัยกรุงเทพมหานคร ตรวจสอบเชื้อแบคทีเรียวิบริโอ คอเลรี ในอาหารญี่ปุ่นประเภทชาซิมิ โดยจะส่งหนังสือตามไปใน 2-3 วันนี้ หากพบความเสี่ยงจะเก็บตัวอย่างอาหารเหล่านั้นส่งตรวจที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ในพื้นที่ต่อไป</p> <p>นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า การตรวจสอบร้านอาหารให้มีมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนดเป็นอำนาจของท้องถิ่นในการดูแลตรวจสอบ อย่างไรก็ตาม ขณะนี้กรมอนามัยผลักดันร่างกฎกระทรวงวางหลักเกณฑ์มาตรฐานของร้านอาหาร ร้านแผงลอยต่างๆ โดยบังคับให้ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด หากฝ่าฝืนจะมีโทษปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท จากเดิมที่เป็นระบบการขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ทั้งนี้ กฎหมายดังกล่าวอยู่ในชั้นกฤษฎีกา ทั้งนี้ การซื้ออาหารสดพวกซูชิ ชาซิมิต่างๆ ประชาชนต้องใช้ความระมัดระวังเพราะมีโอกาสปนเปื้อนเชื้อโรคสูง เนื่องจากประเทศไทยเป็นเมืองร้อน</p>
<p>เดลินิวส์</p>	<p>จับคลินิกเสริมความงามกลางห้าง</p> <p>-เสนอข่าว น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ พร้อมตำรวจนำกำลังเข้าตรวจสอบร้านเพอร์เฟค บิวตี้ ที่ห้างตั้ง ชั้น 1 ย่านบางกะปิ โดยมี.ส.แหม่ม (นามสมมุติ) อายุ 32 ปี เป็นเจ้าของร้าน หลังจากมีผู้รับบริการร้องเรียนผ่านสายด่วน ว่า ลักลอบฉีดสารโบท็อกซ์ ฉีดยาแก้ปวด จากการตรวจสอบพบของกลางหลายรายการ ทั้งนี้ ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่า จบการศึกษาปริญญาตรีเปิดร้านเสริมสวยมาแล้ว 2 ปี และลักลอบฉีดสารโบท็อกซ์ ฉีดผิว และวิตามิน มานานกว่า 2 เดือน โดยโบท็อกซ์คิดราคา 800 บาท แต่ลูกค้าต้องนำสารมาเอง เบื้องต้นแจ้งขอหาเปิดคลินิกเถื่อน ประกอบอาชีพที่ตนเองไม่ได้เรียนแพทย์และไม่มีใบประกอบโรคศิลปะ และจำหน่ายยาที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับยา</p>
<p>ข่าวสด</p>	<p>นโยบายชวนลูกเล่นตามรอยพระยุคลบาท</p> <p>- เสนอข่าว ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รพ.ร.ร. เผยถึงนโยบายชวนลูกเล่นตามรอยพระยุคลบาท ด้วย 5 กิจกรรม 1. สนับสนุนพ่อแม่ ผู้เลี้ยงดูเด็กชวนลูกเล่นตามรอยพระยุคลบาทผ่านกระบวนการโรงเรียนพ่อแม่ ในสถานบริการสาธารณสุขทุกแห่ง ศูนย์เด็กเล็กและครอบครัว การปลูกฝังภูมิคุ้มกันทั้งกาย และใจ ปลูกฝังวินัยเชิงบวก ใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข 2.สนับสนุนให้มีมุมเล่นตามรอยพระยุคลบาทต้นแบบ ในสถานบริการสาธารณสุข และศูนย์เด็ก การเลี้ยงดูจากพ่อแม่ด้วยความรักและความผูกพันได้กินนมแม่ตั้งแต่แรกเกิดและอาหารตามวัย 4.สร้างเด็กฉลาดทางปัญญาและอารมณ์ 5.สนับสนุนชุมชน ท้องถิ่นร่วมสร้างเด็กปฐมวัยไทยแข็งแรง สมองดี เตรียมพร้อมเรียนรู้สู่โลกกว้างอย่างมั่นคง</p>
<p>แนวหน้า</p>	<p>กรมอนามัยขับเคลื่อนนโยบายโภชนาการ</p> <p>- เสนอข่าว นพ.ณัฐพร วงษ์ศุทธิภากร รองอธิบดีกรมอนามัย เผยว่า ปี 2559 กรมอนามัย และเครือข่ายโภชนาการสมวัยได้ร่วมกันพัฒนา จังหวัดต้นแบบการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะด้านอาหารและโภชนาการ โดยผลักดันให้เกิดการปฏิบัติ อย่างเป็นรูปธรรมด้วยกัน 4 เรื่อง คือ 1.น่านโยบาย เพิ่มค่าอาหาร</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>กลางวันนักเรียนตามงบประมาณที่เพิ่มขึ้นจาก 13 บาท เป็น 20 บาท 2.บรรจุนักโภชนาการ ประจำตำบล โดยใช้งบประมาณท้องถิ่น 3.ผลักดันให้ออปท.และโรงเรียน จัดบริการอาหารรูปแบบครัวกลาง 1 ตำบล 1 ครัวกลาง 4.มีระบบควบคุม กำกับ ติดตาม ประเมินผลการจัดการคุณภาพอาหาร ใ้าระวังภาวะโภชนาการเด็กปฐมวัย และเด็กวัยเรียนอย่างต่อเนื่อง และคาดหวังว่าภายใน ระยะ 10 ปี สามารถลดภาวะเริ่มอ้วน และอ้วนในเด็กวัยเรียนให้ลดลง ไม่เกินร้อยละ 10 หรือหรือ 0.5 ต่อปี ภาวะเตี้ย ลดลงร้อยละ 5 และส่งเสริมให้เด็กไทยเพศหญิงและเพศชาย มีความสูงเฉลี่ย 165 และ 175 เซนติเมตรตามลำดับและมีไอคิวเฉลี่ย มากกว่า 100 จุด</p>
ไทยรัฐ	<p>พัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน</p> <p>- เสนอข่าว ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานบริการการแพทย์ฉุกเฉินโครงการกู้ชีพเฉลิมราชย์ 60 ปี จ.อุบลราชธานี สธ.เร่งพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน เน้นระบบฉุกเฉินนอกโรงพยาบาล ให้ได้รับการช่วยเหลือด้วยวิธีที่ถูกต้องก่อนนำส่งต่อไปยังโรงพยาบาล และขอขึ้นชมระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน จ.อุบลราชธานี ร่วมกับ อบจ.อุบลราชธานี จัดระบบการแพทย์ฉุกเฉินได้ครอบคลุมทั้งจังหวัด จนได้รับการยอมรับจากประชาชน</p>
เดลินิวส์,ไทยรัฐ	<p>มหาวิทยาลัยร่วมพัฒนาโรงพยาบาลท้องถิ่น</p> <p>- เสนอข่าว น.ส.อาภรณ์ แก่นวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เปิดเผย ว่า จากการประชุมเรื่องการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข และสภาพัฒน์ เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่ประชุมเห็นชอบร่างยุทธศาสตร์การจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ของหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ 1.การสร้างความสามารถในการแข่งขันระหว่างประเทศ 2.การสร้างความเข้มแข็งให้แก่ระบบสุขภาพ และ 3.การลดความเหลื่อมล้ำของสถานบริการ</p> <p>นอกจากนี้ยังได้กำหนดขอบเขตความร่วมมือระหว่างเขตสุขภาพของ สธ. 12 เขต กับมหาวิทยาลัยที่มีคณะแพทยศาสตร์ เช่น เขตสุขภาพที่ 1 ร่วมกับ ม.เชียงใหม่ ม.พะเยา และ ม.แม่ฟ้าหลวง เขตสุขภาพที่ 4 ร่วมกับ ม.ธรรมศาสตร์ และม.ศรีนครินทรวิโรฒ และ เขตสุขภาพที่ 6 ร่วมกับ จุฬาฯ และ ม.บูรพา เป็นครั้งแรกที่มีความร่วมมือรูปแบบนี้ ถือเป็นโครงการที่มีประโยชน์มาก เพราะที่ผ่านมาการจัดซื้ออุปกรณ์ทางแพทย์ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูง แต่ละหน่วยงานต้องของบฯจัดซื้อกันเองซึ่งอาจเกิดความซ้ำซ้อนได้ แต่จากความร่วมมือนี้จะช่วยลดปัญหาลงได้ อีกทั้งช่วยประหยัดงบฯ นอกจากนี้ยังเป็นการพัฒนาโรงพยาบาลท้องถิ่นให้มีคุณภาพ เพื่อรองรับคนไข้ในพื้นที่ ทั้งนี้ต่อไปอาจจะขยายความร่วมมือไปยังสาขาอื่น ๆ ของงานเวชศาสตร์สุขภาพด้วย เช่น พยาบาล เกษศาสตร์ เป็นต้น</p>
ข่าวสด,แนวหน้า,เดลินิวส์,กรุงเทพธุรกิจ,ผู้จัดการรายวัน	<p>ทันตแพทย์หนีทุน</p> <p>- เสนอข่าว ทพ.ธรณินทร์ จรัสจรัสเกียรติ นายกทันตแพทยสภา กล่าวว่า ทันตแพทย์หญิงคนดังกล่าวขึ้นทะเบียนประกอบโรคศิลปะที่ทันตแพทยสภา ปัจจุบันยังมีผลบังคับใช้และสามารถประกอบวิชาชีพภายในประเทศไทยได้อยู่ แต่หลังไม่ยอมชดเชยทุนคืนทำให้มีบุคลากรในแวดวงสาธารณสุขร้องเรียนเข้ามายังทันตแพทยสภาจำนวนมากเพื่อขอให้พิจารณาลงโทษ ถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ แต่ผู้เสียหายซึ่งเป็นผู้ค้าประกันยังไม่ร้องเรียนเข้ามา อย่างไรก็ตามเนื่องจากเรื่องนี้เป็นประเด็นที่สังคมกำลังจับตา ทันตแพทยสภานำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาภายในสัปดาห์หน้า เพื่อพิจารณาลงโทษต่อไป ทั้งนี้ที่ผ่านมาแล้วกล่าวตักเตือนเท่านั้น ยังไม่เคยมีความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงมาก่อน</p> <p>ทางเพจเฟซบุ๊ก "CSI LA" ได้โพสต์รูปพร้อมข้อความ ระบุว่า กลุ่มนักเรียนไทยที่มหาลัย Harvard เริ่มติดป้ายประจาน ตามสถานที่ต่าง ๆ ใน Campus ของมหาลัย Havard เพื่อประจาน ทันตแพทย์ดังกล่าว</p>
คมชัดลึก	<p>แพทย์ผิวหนังเตือนเสี่ยงซื้อผลิตภัณฑ์ผิวขาว</p> <p>- เสนอข่าว รศ.นพ.นภดล นพคุณ นายกสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย เตือนคนไทย ให้มีความรู้สึกรู้สึกพอใจกับสีผิวตนเอง “ขาวหรือเข้ม ก็ชนะได้” ทั้งนี้ในปัจจุบันมีความพยายามที่จะนำสารต่าง ๆ มาใช้เพื่อให้ผิวขาวหรือขาวอมชมพู จึงต้องออกมาเตือนว่าเป็นอันตรายและส่วนใหญ่ไม่ได้ผลอะไร การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางมีให้เลือกซื้อมากมาย ทั้งตามร้านค้าขายส่งและขายปลีก แต่ที่น่าห่วงที่สุดคือการสั่งซื้อเครื่องสำอางผ่านอินเทอร์เน็ต เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีการรับรองจาก ออย. ดังนั้นผู้ใช้สินค้ามักจะได้รับอันตรายจากเพื่อนและการบอกต่อ ซึ่งเมื่อนำผลิตภัณฑ์เหล่านี้มาใช้มักจะมีปัญหาเรื่องของการแพ้ และเป็นอันตรายต่อชีวิตและจิตใจ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
มติชน	<p>พัฒนาบุคลากรสาธารณสุข</p> <p>-เสนอข่าวนายพงษ์เลิศ สุภัทรวณิชย์ รองนายกเทศมนตรีนครราชสีมา พร้อมนางอริษา รุมพล ผอ.สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรศูนย์บริการสาธารณสุข “การปฐมพยาบาลและช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน” มีบุคลากรทางการแพทย์ที่มีภารกิจเกี่ยวกับเวชกิจฉุกเฉิน 80 คน ร่วมโครงการ ที่ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</p>
คมชัดลึก กรุงเทพธุรกิจ เดลินิวส์	<p>โรงเรียนพยาบาลรามา ผลิตพยาบาล APN</p> <p>- เสนอข่าว โรงเรียนพยาบาลรามาฯ วางกรอบนโยบายคู่ขนานเพิ่มผลิตพยาบาลวิชาชีพทั่วไปชุดขยายการขาดแคลน พร้อมมุ่งพัฒนาพยาบาลวิชาชีพชั้นสูงระดับวุฒิบัตร หรือผู้เชี่ยวชาญทางคลินิก (APN) รับมือ “สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์” ในอีก 10 ปีข้างหน้า คาดจำนวนผู้สูงอายุพุ่งกว่า 14 ล้านคน ระบุความเชี่ยวชาญเฉพาะทางดูแลผู้ป่วย ช่วยลดภาระแพทย์ ลดภาระรายจ่ายภาครัฐ และเพิ่มคุณภาพการดูแล และคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ทั้งนี้ APN ในแต่ละสาขาสถาจะสามารถรองรับการแก้ปัญหาสุขภาพที่ซับซ้อนของผู้ป่วยที่เกินความสามารถของพยาบาลวิชาชีพระดับทั่วไปจะทำได้ ปัจจุบันสภาการพยาบาลได้กำหนดให้มี APN 8 สาขา ได้แก่ สาขาการพยาบาลเด็ก สาขาการพยาบาลอายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์ สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ สาขาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต สาขาผดุงครรภ์ สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน สาขาการพยาบาลโรคติดเชื้อ และสาขาการพยาบาลผู้ได้รับบาดเจ็บ ความรู้สึก</p>
คมชัดลึก	<p>จับปรับหนังมีฉากสูบบุหรี่</p> <p>-เสนอข่าวนายดักลาส เบตเซอร์ เจ้าหน้าที่ระดับสูงด้านการป้องกันโรคเรื้อรังขององค์การอนามัยโรค กล่าวว่า ปัจจุบัน ข้อจำกัดเรื่องการโฆษณาบุหรี่ ทำให้ภาพยนตร์เป็นส่วนหนึ่งในช่องทางที่เหลื่ออยู่ไม่มากนักสำหรับการให้เยาวชนมองเห็นการสูบบุหรี่ได้ รัฐบาลประเทศต่าง ๆ จึงควรเพิ่มเรตภาพยนตร์ที่มีฉากสูบบุหรี่ เนื่องจากผลการศึกษาในสหรัฐยืนยันว่าฉากสูบบุหรี่ในภาพยนตร์ มีอิทธิพลต่อการสูบบุหรี่ของหนุ่มสาวกว่า 1 ใน 3 ขณะเดียวกันพบว่า ฉากบุหรี่ในภาพยนตร์ฮอลลีวู้ด 36%เมื่อปี 2557 นั้น ได้รับการจัดเรตว่าเหมาะสมสำหรับเด็ก และหนังยุโรปหลายเรื่องที่ติดอันดับทำรายได้ ล้วนมีฉากสูบบุหรี่</p>